

ชัดเจน 434 คดีรุกป่า'ทับลาน' รอวันรื้อ! ไม่เกี่ยวส.ป.ก.-กรมป่าไม้

รื้อ ดอนเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา สำหรับ 3 รีสอร์ต ที่ปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง หลังจากยึดถือกันมานานนับ 10 ปี โดยงานนี้นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รว.ทพ.วิทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนายโน้ต ห้วยเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จนกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ประมาณ 500 นาย ไปรื้อถอนด้วยตัวเอง หลังจากนั้นเจ้าของรีสอร์ตทั้ง 3 แห่ง ต้องย้ายค่ายรื้อถอนให้กับกรมอุทยานฯ ตามระเบียบทางราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมีการแจ้งให้รื้อถอนเองไปแล้วหลายครั้ง เมื่อไม่ปฏิบัติตาม และเจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อถอน ก็ต้องย้ายค่ายรื้อถอนให้ทางราชการ

ปัญหา 3 รีสอร์ต ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จบไปแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่ปัญหาใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นปัญหาใหญ่ เพราะมีการจับกุมดำเนินคดีกับนายทุนผู้บุกรุกสร้างรีสอร์ตและบ้านพักตากอากาศถึง 434 คดี โดยผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นนายทุนจากต่างถิ่น รวมทั้งข้าราชการใหญ่ ๆ ใด ๆ ทั้งที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และยังไม่เกษียณ โดยไม่มีการจับกุมชาวบ้านที่ได้สิทธิอยู่อาศัยทำการเกษตร มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ตายาย แม้แต่รายเดียว

ทั้ง 434 คดี อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานฯ ทับลาน อย่างชัดเจน ไม่ใช่พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตอุทยานฯ กับพื้นที่ส.ป.ก. หรือพื้นที่คาบเกี่ยวป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ เพราะก่อนดำเนินการจับกุมได้มีการตรวจสอบแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศ และวัดพิกัดจากเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจึงเข้าจับกุม

ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานฯ ทับลาน นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาในการหารือกว่า 3 ชั่วโมง

หลังจากนั้นนายนิพนธ์ เปิดเผยว่าพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน ถูกบุกรุกมากที่สุด และมีการดำเนินคดีประมาณ 434 คดี โดยที่ประชุมได้มีมติว่าจะให้มีการแยกแยะแต่ละคดีใน 434 คดี ว่าดำเนินการไปถึงไหนบ้าง เช่น พื้นที่ที่จับกุมแล้ว พื้นที่ที่ยังไม่จับกุม พื้นที่ที่ราษฎรอยู่ถาวรจนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มี.ย. 41 รวมทั้งพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานฯ กว่า 3 หมื่นไร่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการดำเนินการที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง

นายศศินได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมติกรม. 30 มี.ย. 41 ว่าการรื้อถอนไม่ควรจะกระทบกับชาวบ้าน ในส่วนคดีที่ศาลฎีกาพิพากษาตัดสินแล้ว ก็ให้ดำเนินคดีตามมาตรา 22 ได้เลย ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ เช่น บ้านพักตากอากาศของนพ.ประภคเฝ้า ทมทิศวงศ์ ที่ขอรื้อถอนเองแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมอุทยานฯ กับส.ป.ก. กรมอุทยานฯ จะไปหารือกับ ส.ป.ก. เพื่อเพิกถอนและประกาศแนวเขตให้ชัดเจนต่อไป

ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าคดีบ้านพักและรีสอร์ตใหญ่ที่รื้อถอนไปแล้ว แต่เจ้าของยังไม่ยอมออกจากพื้นที่ เช่น บ้านทะเลหมอกรีสอร์ต 1 จะดำเนินการต่อหรือไม่ เนื่องจากเคลมปกครองไม่คุ้มครองการรื้อถอน นายนิพนธ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานฯ ทับลาน ไปจัดทำข้อมูลให้เรียบร้อย และให้เสนอกลับมาที่คณะอนุกรรมการฯ

อีกครั้ง
ต่อข้อถามว่าบ้านพักและรีสอร์ตที่จับกุมดำเนินคดีไปแล้วเหตุใดจึงต้องแยกแยะจำแนกคดีอีกว่าอยู่ในพื้นที่ใด ทั้งที่พื้นที่ที่จับกุมทั้งหมดก็เป็นพื้นที่อุทยานฯ อยู่แล้ว ไม่ได้คาบเกี่ยวพื้นที่ส.ป.ก. และป่าเสื่อมโทรมแต่อย่างใด นายนิพนธ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต้องการจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองชุดใหญ่พิจารณาให้ชัดเจน จะได้ไม่เกิดกรณีนำชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านการรื้อถอนของกรมอุทยานฯ โดยยืนยันว่ากรมอุทยานฯ จะดำเนินการกับบ้านพักและรีสอร์ตที่บุกรุกพื้นที่อุทยานฯ ทั้งหมดไม่ช้าก็เร็ว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่าเหตุใดไม่เข้าไปดำเนินการในส่วนที่คดีสิ้นสุดแล้วให้เสร็จสิ้น

ไปเลย นายนิพนธ์ กล่าวว่า ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ชุดใหญ่มีมติออกมาว่าจะรื้อครั้งไหนบ้าง เพื่อจะได้ตอบคำถามได้ว่ารื้อหลังนี้แล้วทำไมไม่รื้อหลังอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด

ทั้งหมดข้างต้นเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรมอุทยานฯ ในการดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนายทุนผู้บุกรุกเขตอุทยานฯ ทับลาน เป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนออกมาว่า "เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่" หรือ "ทำให้การแก้ปัญหาล่าช้าออกไปอีก"

เนื่องจากสภาพความเป็นจริงในพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน มีประชาชนที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม มาลงทะเบียนให้สำรวจจังหวัดพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) 30 มี.ย. 41 จำนวน 7,154 ราย เนื้อที่ 66,453 ไร่ ถ้ารวมแล้วพบว่าอยู่ก่อนประกาศเขตป่าไม้ครั้งแรก 4,939 ราย เนื้อที่ 36,340 ไร่ อยู่หลังประกาศเขตป่าไม้ครั้งแรก 2,132 ราย เนื้อที่ 26,825 ไร่ โดยทั้งพื้นที่ที่อยู่ก่อนและหลังประกาศเขตป่าไม้ หากมีการเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนสิทธิการถือครอง จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการถือครองตามมติกรม. 30 มี.ย. 41 ทั้งหมด

สะท้อนภาพให้เห็นชัดเจนมากขึ้น
กับจำนวน 434 คดี ที่ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่
เป็นนายทุนจากต่างถิ่น รวมทั้งข้าราชการ
ใหญ่ ๆ โด ๆ ทั้งที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
และยังไม่เกษียณ โดยไม่มีการจับกุมชาวบ้าน
ที่ได้สิทธิอยู่อาศัยทำการเกษตร มาตั้งแต่รุ่น
ปู่ย่า ตายาย แม้แต่รายเดียว และทั้ง 434 คดี
อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานฯ ทั่วประเทศ อย่างชัดเจน
ไม่ใช่พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตอุทยานฯ กับ
พื้นที่ส.ป.ก. หรือพื้นที่คาบเกี่ยวกับป่าสงวน
ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่า
ไม้ เพราะก่อนดำเนินการจับกุมได้มีการตรวจ
สอบแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และวัดพิกัด
จากเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ก่อนเข้า
จับกุม

ยิ่งเด่นชัดมากขึ้น เมื่อนายเทวินทร์
นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดป้ายประกาศแจ้ง
ให้เจ้าของรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ 12
แห่ง เร่งรื้อถอนออกไปจากเขตอุทยานแห่ง
ชาติภายใน 60 วัน หลังจากนายอำเภอภาคีมี
ความเห็นสั่งไม่ฟ้องดำเนินคดีอาญากับผู้
กระทำความผิดเหล่านี้ และยังเหลือสำนวน
อีกกว่า 100 คดีในเขต อ.วังน้ำเขียว ที่กำลัง
รอความเห็นจากนายอำเภอวังน้ำเขียวว่าจะ
สั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องผู้กระทำความผิดบุกรุก
เขตอุทยานฯ ทั่วประเทศ โดยในเขตวังน้ำเขียวนั้น
มีข้าราชการใหญ่ ๆ หลายคน ที่กระทำความผิด

รีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ 12
แห่ง ที่นายเทวินทร์เข้าไปปิดป้ายประกาศ
แจ้งให้รื้อถอนภายใน 60 วัน ส่วนใหญ่ถูก
ปล่อยทิ้งร้าง และกำลังกลายสภาพกลับสู่
ธรรมชาติอันสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลก
ดังนั้นกรมอุทยานฯ ต้องเร่งรื้อถอนทั้ง 434
คดี เพื่อคืนสภาพสู่ธรรมชาติโดยเร็ว โดยไม่
ต้อง “เริ่มค้นนับหนึ่งใหม่” ทำให้การแก้
ปัญหาล่าช้าออกไป

ช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
ทำงานไว้อย่างรอบคอบรัดกุมแล้ว และ
เป็นความผิดชัดเจน มีการปลูกสร้างบ้าน-
รีสอร์ทกันบนภูเขา กลางอุทยานแห่งชาติ
ไม่ใช่พื้นที่คาบเกี่ยวกับหน่วยงานใดเลย
ไม่ว่าจะเป็นส.ป.ก. และกรมป่าไม้ ดังนั้น
จึงไม่ต้องไปเชื่อมโยงให้เสียเวลา และที่
สำคัญ 434 คดี ไม่มีชาวบ้านผู้ยากจนแม้แต่
รายเดียว!!

กัมข่าเวลาพา:กิจ : รายงาน